

6. โครงการในอนาคต

1. บริษัทมีโครงการที่จะขยายธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยการขยายสาขา จากจำนวนสาขาของบริษัททั้งสิ้น 11 สาขา ซึ่งจะพิจารณาถึงสภาพตลาด ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท โดยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับ ยูโอบี เคย์เฮียน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด และบริษัทในเครือ ยูโนเต็ด โอเวอร์ซีส์ แบงค์ ลิมิเต็ด คือ ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) และธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยสาขาที่เปิดใหม่อาจจะตั้งอยู่ใกล้กับสาขาของธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มโครงการ Cross-Selling กับธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) และธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 เพื่อแนะนำบริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารทั้งสองแห่งเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา เริ่มมีการแนะนำลูกค้าจากธนาคารทั้งสองธนาคารให้กับบริษัท ตลอดจนบริษัทยังมีแผนงานที่จะขยายฐานลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยอาศัยความสัมพันธ์จากกลุ่มยูโอบี นอกจากนี้ บริษัทมีแผนงานในการเพิ่มบุคลากร เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจระยะยาวโดยจะมีการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาด โดยเฉพาะการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้บริการแก่นักลงทุน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าการซื้อขายรวม ภายในระยะเวลา 1 – 2 ปี ซึ่งจะต้องใช้งบลงทุนประมาณ 35 ล้านบาท โดยจะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้
2. บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยพัฒนาระบบที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยเพื่อทดแทนระบบเดิมที่ล้าสมัย ตลอดจนขยายขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น งานวิจัยซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งระบบสำรอง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ภายในเวลา 3 ปี ด้วยงบประมาณลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท โดยจะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้